

'Hòn hò trên mạng,' thiên đàng hay cạm bẫy? (kỳ 2)

Tác Giả: Hà Giang/Ng&#i Vi&t
Thứ Bảy, 05 Tháng 6 Năm 2010 08:49

Một thế giới 'mở' mở

WESTMINSTER - Tuy có những chuyện tình trên mạng “đẹp như mơ,” đã dẫn đến kết quả hôn nhân như cuộc tình của Th và Michael, thì sao để luôn luôn luôn có cái nhìn e dè, nghi ngờ, thậm chí rất khắt khe với hòn hò trên mạng?

Lý do vì, đã sẵn sàng đi tìm tình yêu qua “thế giới mở” gặp phải nhiều thất vọng nào.

Anh Trung Lê, 36 tuổi, một “sales engineer” ở vùng Irvine, có bốn năm kinh nghiệm với việc hôn hò trong thế giới mở, chia sẻ với Ng&#i Vi&t: “Đột ngột tin tưởng và hy vọng vào những cuộc tình trên mạng là ngây thơ, thậm chí mở hi vọng.”

Lý do, theo anh, là vì “rất khó tìm được một đối tượng trung thực với họ sẵn sàng.”



Không thu hút nhiều người của mạng Internet đã trở thành một “bà mai,” mang hàng triệu người mở đi tìm “đối tượng” khắp nơi trên thế giới để gặp nhau. Một thị trường mở với các máy tính với hy vọng sẽ tìm được “chàng.” (Hình minh họa, website collisiontheory.org)

Kinh nghiệm của Trung thì để họ, thì việc những người khác khi gặp thì trông già hơn

'Hòn trên mạng,' thiên đàng hay cạm bẫy? (kỳ 2)

Tác Giả: Hà Giang/Ngái Viãt
Thứ Bảy, 05 Tháng 6 Năm 2010 08:49

hình cß 15 tußi, hay mßp hßn ßnh khoßng 40 pounds, đßn nhßng ngßi nßi đßi vß nghß nghißp, trßnh đß hßc vßn, hay tßnh thßt là nßi đßi vß gia cßnh.

“Nhßng chuyßn đßi trá vß tußi tác, trßng lßng và vóc dáng, tuy làm mình bßc mình vì mßt thì giß, nhßng thßt ra là chuyßn nß.” Anh tâm sß.

Mßt cußc tình trong thß gißi ßo kéo dài gßn hai năm khißn anh thßc sß “đau khß vì thßt tình” khi ngßi phßn anh hßn hò quyßt đßnh trß lßi vßi ngßi chßng mßi ly thân, mà cô nói đßi và cß quyßt vßi anh là “đß ly đß.”

“Cß lß cô ßy chß mußn phißu lßu tình cßm, nhßng tßi vì không nghi ngß đß đßt hßt tình yêu cßa mình vào đó nên mßi hßt hßng.”

Chß Dianne Tran, 38 tußi, ly đß, cũng trßi qua nhißu kinh nghißm thßng đßu vßi hành trßnh “đß tìm ngßi yêu chân thßt” trong mßt thß gißi mà chß gßi là “mß mß ßo ßo.”

Chuyßn trò vßi Ngßi Viãt, chß Dianne kß rßng, dù ghi rõ trong hß sß là “mußn tìm đßi tßng đß đßn hôn nhân,” nhißu ngßi đßnh ông đßn vßi chß đßu mong đßi, thßm chí đòi hßi “chuyßn ßy” ngay trong nhßng lßn đßu gßp gß.

“Đßi vßi hß, hình nhß trang mßng ‘dating’ chß là mßt cái chß tình vĩ đßi, mßt nßi cung cßp nhßng ngßi đßnh bà bußng thß tình đßc.” Chß Dianne than.

Chß Dianne cho bißt, sau khi gßt nhßng ngßi đßnh ông này ra rßi, thì chß lßi gßp phßi nhßng ngßi kißn nhßn hßn, bißt chß đßi hßn, 100% đßc thân, có nghß nghißp hßn hò, nhßng lßi là nhßng tay “ăn chßi,” hßn hò mßt lúc vßi cß mßy cô, có mßt lúc cß mßy mßi tình.

Cũng nhß anh Trung Lê, chß có “kinh nghißm đau thßng” vßi nhßng cußc tình trên mßng, và cách đßy khoßng mßt năm, bß “thßt tình nßng” vì ngßi đßnh ông chß yêu “không chß yêu mßt mình tßi.”

Theo lßi chß Dianne, đßi tßng làm chß “đau khß” là mßt ngßi đßnh ông đßn trai, có nghß nghißp đßng hoàng, nhßng phßi đß đß đßnh nhißu vì công vißc, và sau khi chß dò la tìm hißu, thì đßc bißt anh có ít nhßt là hai ngßi bßn a, ß nhßng thành phß anh hay lui tßi.

'Hẹn hò trên mạng,' thiên đàng hay cạm bẫy? (kỳ 2)

Tác Giả: Hà Giang/Ngái Viãt
Thứ Bảy, 05 Tháng 6 Năm 2010 08:49

“Hãy tránh xa những người đàn ông làm công việc phải đi đó đi đây nhiều.” Chị Dianne nói.

Giới trẻ những người Mỹ gốc Việt tham dự trò chơi hẹn hò trên mạng cũng nhiều, và cũng có những kinh nghiệm không đáng tích cực lắm.

Dũng Nguyễn, 28 tuổi, kỹ sư điện tử, dân cư Westminster, kể là có người bạn sau một thời gian lẫn lộn trên mạng, đã “kiếm được cô bạn khá xinh” và “cũng đang hoàng,” nên sau khi chia tay với bạn gái, đang buồn, công việc lại bận rộn, không có thời gian tìm bạn mới, nên muốn thử xem sao.

“Trời, em chóng mặt luôn vì chuyện bao giờ thấy nhiều hình người đẹp cùng một chỗ như vậy.” Dũng nói.

Dũng kể đã áp dụng lời người bạn khuyên là “đừng ham mê cô đẹp,” vì “hình chuyện chuyện đã gì người” mà phải tìm một người có “hỗ trợ” rồi chịu khó qua thử lại cho đến khi “có tình cảm” và biết chuyện là hai bên thử hợp nhau rồi mới nên gặp mặt.

Kể chuyện của những buổi trò chuyện “chat” cùng một lúc bận, năm “cả số” của Dũng ra sao?

“Cả ra nước mặt, chứ à!”

Dũng tâm sự về chuyện hẹn hò trên mạng của mình.

“Sau khi chat với nhau khoảng hai tháng, em thích một cô có vẻ đẹp, sâu sắc nên hẹn nàng đi uống cà phê một nơi khá lãng mạn.”

“Em mặc bộ đồ đẹp ý nghĩ, đến chỗ hẹn sớm 15 phút tìm chỗ thoải mái để chờ.”

“Gần đến giờ hẹn, em thấy một vóc dáng quen quen bước vào quán, một người ngạc nhiên tìm ai.” “Khi mới nhìn rõ một người, em chợt nghĩ là xui quá, không ngờ lại gặp phải cô bạn gái cũ đây!”

“Nàng nhìn em ngỡ ngàng, rồi quay mặt, hấp tấp bỏ đi.”

'Hòn hò trên mạng,' thiên đởng hay còm bẻ y? (k 2)

Tác Giả: Hà Giang/Ngái Viãt
Thứ Bảy, 05 Tháng 6 Năm 2010 08:49

'À, sao cũng áo trãng, quần jean đen, bó pßng, không ã ..."

Sau khi gäp ã i ngái bãn gái cũ trong thã giãi ã o, Dũng cho biãt là trong thã giãi ã o, thì khó nhãn ra ai là thãt, tã danh tánh, đãn lý ã ch cá nhân, nên đã bã luôn trò chãi ú tim hãn hò trên mãng.

"Có thã vãi nhiáu ngái tìm bãn trên mãng sã mang đãn kät quã tãt, nhãng chãc em không đã kiên nhãn" Dũng kät luãn!

Nhãng biã hài käch vã hãn hò trên mãng không phãi chã rãnh riêng cho ngái Mã gãc Viãt.

Vào đäp ã tình yêu năm 2008, tuãn báo PC World kêu gãi mãi ngái gãi cho hãnh ãng kinh nghiãm cãa hãnh vã hãn hò trong thã giãi ã o, và nhãn đãc hàng trăm đãc giã viãt vào.

Nhãng câu chuyãn tiêu biãu sau đây đã đãc PC World phã biãn.

Mãt đãc giã ký tên "ã n danh" viãt:

"Trong hình, Bonnie có mãt thân hình rãt häp đãn. Sau vài ã n chat, chúng tôi hãn nhau ã mãt quán bia gän Lincoln Park. Tôi đãn träng cã đã chã, và hình dung sã nói gì vãi nàng. Nhãng khi mãt ngái đàn bà mäp ã bäc đãn chào thì tôi cãm thãy là mình đã bã ã a mãt vã to. Đã thã Bonnie ã ngãng bia nhã chãa bao giã đãc ã ã ng, chãa hãt chai này đã gãi chai khác. Sau mãt tiäng đãng hã chãu đãng, tôi bäo Bonnie là có chuyãn phãi đi gäp. Nàng nhìn tôi mãt cách ã ã a, 'Thã là anh muãn bã đi phãi không?' Bã đãi tiäng xuãng bàn, tôi chãy nhã bay ra chã đãu xe, tìm đäp nhã vã ã ã ng ngãc."

Mãt đãc giã nã đãc thân, ký tên "Sandra" chia sã:

"Thã giãi hãn hò trên mãng toàn nhãng ngái đàn ông hay đàn bà đã có gia ãnh muãn phãn bãi chãng và phiãu ã u tình cãm. Có ã n tôi thãy cã hình cãa ông chãng cãa bãn mình trên đó nãa. Thãt là chãng ra gì cã."

'Hẹn hò trên mạng,' thiên đàng hay cạm bẫy? (kỳ 2)

Tác Giả: Hà Giang/Ng&#i Vi&t
Thứ Bảy, 05 Tháng 6 Năm 2010 08:49

Có phải thời gian hẹn hò trên mạng chỉ toàn thu hút những người không tốt không?

Theo một cuộc nghiên cứu của ông Mark Brooks, biên tập viên của trang mạng Online Personals Watch, được tổ chức bởi những người hẹn hò có tên Internet Dating Conference 2010, được tổ chức tại Miami, Florida vào tháng 2 vừa qua, thì 30% người được hỏi cho biết họ không cho là những người tham dự hẹn hò trên mạng tốt hơn những người hẹn hò ngoài đời.

Anh Tuấn Phạm, 36 tuổi, stock broker, ở New York, gặp được vợ hôn thê qua mạng, quan niệm là đời sống những ai đã ra trường và đi làm một vài năm rồi mà vẫn chưa tìm được đời sống, thì môi trường hẹn hò trên mạng tốt hơn thêm cả hai đời sống quen biết.
“Hẹn hò trên mạng có những bí quyết của nó, vẫn để là làm thế nào để mau chóng đánh giá xem đời sống mình muốn theo đuổi là vàng hay cát. Và phải kiên nhẫn.”

(Kính gửi: Hẹn hò trên mạng, thiên đàng thành công hay thất bại?)